

บทที่ 6

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ในบทนี้ ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กที่เสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2537 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลผสมนำโดยนายชวน หลีกภัย ได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามโสเภณีเด็ก โดยเลือกศึกษาเฉพาะ ข่าว บทรายงาน สก๊อป บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำ

ผู้วิจัยจะทำการแยกวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1. จำแนกประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก โดยจะแยกศึกษาประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็ก ได้แก่ ข่าว บทรายงาน สก๊อป บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำ
2. จำแนกสาระที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ โดยศึกษาว่าสาระของเนื้อหาข่าวที่นำเสนอ นั้นครอบคลุมประเด็นด้านใดของปัญหาบ้าง ได้แก่ แนวคิดสภาพของปัญหา สาเหตุและปัจจัย วิธีการป้องกันและแก้ไข และผลกระทบที่ตามมา
3. จำแนกตามผู้ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว โดยศึกษาว่าใครเป็นผู้ตกเป็นข่าว ใครเป็นผู้ให้ข่าว พูดอะไรและพูดอย่างไร

ในการศึกษาวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก ได้เลือกศึกษาโดยแยกประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็ก ได้แก่ ข่าว บทรายงาน สก๊อป บทบรรณาธิการ บทความ และคอลัมน์ประจำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 47 ชิ้น โดยจำแนกตามรูปแบบที่นำเสนอตั้งตาราง

ตารางแสดงประเภทของเนื้อหาข่าวโสภณเด็ก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2537

ประเภทของรูปแบบ	จำนวน (ชิ้น)
ข่าว	32
บทรายงานและสก็๊ป	8
บทบรรณาธิการ	-
บทความ	1
คอลัมน์ประจำ	6
รวม	47

ในการจำแนกเนื้อหาข่าวโสภณเด็กตามสาระที่นำเสนอ และแหล่งข่าวของสื่อมวลชนนั้น ผู้วิจัยได้นำเสนอในรูปแบบของตาราง ซึ่งในตารางนั้นจะประกอบไปด้วย รูปแบบข่าว การพาดหัวข่าว สาระที่นำเสนอ แนวทางในการแก้ไข ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว ซึ่งจะแยกวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ดังนี้

- วิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอ
- วิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว

เนื้อหาประเภทข่าว

จากจำนวนข่าวทั้งหมด 32 ชิ้น ได้แสดงการจำแนกข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นข่าวไว้ในตาราง ดังนี้

ตารางการจำแนกข่าวโสภณเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
23 พ.ย. 35	รัฐ-เอกชนร่วมรณรงค์ แก้ปัญหาธุรกิจทางเพศ ผลิตสื่อสะท้อนโลกโสภณ เด็ก	-คณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติการแก้ ปัญหาธุรกิจบริการทางเพศ (ปปพ.) เห็นควร ที่จะให้มีสื่อต่างๆ ออกมารณรงค์เผยแพร่ไม่ ให้ผู้ชายเที่ยวโสภณเด็ก และให้ความรู้แก่พ่อ แม่ว่าไม่ควรขายเด็ก -ปัญหาโสภณเด็กเกิดจากกระบวนการการ ค้าประเวณีที่ไปล่อลวงเอาเด็กหญิงมาขาย บริการ โดยใช้อุบายหลอกลวงบิดามารดาของ เด็กว่าจะพามาทำงาน	-ผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ -รัฐบาลต้องกำหนดเป็นนโยบายที่เด่นชัด ในการปราบธุรกิจบริการทางเพศ	-ผู้เที่ยว -พ่อแม่ -เอเยนต์ -พ่อแม่ -รัฐบาล	-คณะอนุกรรมการ ประสานการปฏิบัติการ แก้ปัญหาธุรกิจบริการ ทางเพศ -พ.ต.อ.บัญชา จารุ- จาริต รองผู้บังคับการ กองปราบปราม
27 พ.ย. 35	23 นักการเมืองหญิง หนักกำลังเป็นปากเสียง ให้สตรีไทยลุยปัญหาแรง งานต่อจากโสภณเด็ก	-เรื่อง พ.ร.บ. ปราบการค้าประเวณีเด็กนั้น เด็กควรจะได้รับการยึดอายุการคุ้มครองเพิ่ม ขึ้นเป็น 18 ปี และควรจะต้องเพิ่มโทษให้มาก ขึ้นกับพวกพ่อเล้า แม่เล้า เจ้าของช่อง และ รวมไปถึงพ่อแม่ที่ขายลูกกินด้วย	-ปรับปรุงกฎหมายการค้าประเวณีเด็กให้ มีโทษเพิ่มมากขึ้น	-ผู้ประกอบการ -พ่อแม่	-นางปวีณา หงสกุล สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรทบท. พรรค ประชากรไทย
4 ธ.ค. 35	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หญิงหุดหุดเด็กเสนอขาย ตัวตามสื่อแยก	-มีการแพร่ระบาดของโสภณเด็กไปทั่ว แม้แต่ ตามสี่แยกก็มีเด็กมาเสนอขายบริการทางเพศ	-แก้ไขบทลงโทษเกี่ยวกับการล่อลวงเด็ก ให้เท่ากับที่กำหนดในกฎหมายอาญา	-เด็กค้าประเวณี	-นางปวีณา หงสกุล สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรทบท. พรรค ประชากรไทย .

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
31 ม.ค. 36	จับเจ้าของช่องเมืองผวจ.หญิง	เด็กหญิงอายุ 14 ถูกล่อลวงไปทำงานร้านอาหาร แต่กลับพาไปยังคับค้ำประเวณี ถ้าไม่ยอมก็ถูกแมงดาข่ม จนกระทั่งหนีออกมาได้ แต่ก็ยังถูกเจ้าของช่องตามมาให้กลับไปค้ำประเวณีไว้ที่นั่นคือ ถ้าไม่ยอมจะฆ่าล้างโคตรแม่จึงพาเข้าแจ้งความ ตำรวจจึงนำกำลังไปจับกุมและสามารถจับเจ้าของช่องได้		-เด็กค้ำประเวณี -ผู้ประกอบการ	-เด็กค้ำประเวณี
20 เม.ย.36	วอนผู้นำสตรีชนบทร่วมขจัดโสเภณีเด็ก เปลี่ยนค่านิยมแสดงกตัญญูมีจำเป็นต้องขายตัว	มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เห็นว่า กระบวนการใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ ขณะนี้ผ่านเข้าสู่ยุคที่ 5 คือ เป็นยุคของการขยายเครือข่ายสู่สากล และเห็นว่าผู้นำสตรีชนบทควรมีบทบาทมากขึ้น นอกจากนั้นต้องอาศัยสื่อด้วย	-ร่วมผลักดันเรื่องของพระราชบัญญัติปราบการค้าประเวณีฉบับใหม่ -ให้การศึกษาแก่คนในชุมชน	-ผู้นำสตรีในชนบท	-นายวัลลภ ตังคณา-นุรักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
28 มิ.ย. 36	"ไสว" วางแผนคุมกำเนิดโสเภณี	-ทางกรมประชาสงเคราะห์วางแผนรณรงค์ไม่เพิ่มโสเภณีตั้งแต่ ปี 2537 โดยประการแรกป้องกันไม่ให้เด็กสาวเข้าสู่การค้าประเวณี โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา จัดฝึกอาชีพโดยให้ทุกฝ่าย คือ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนร่วมกันรณรงค์	-การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพ -จัดฝึกอาชีพให้ถึงในหมู่บ้านในภูมิสำเนาของเด็ก -ให้ความรู้แก่เด็กสาวและครอบครัว เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง -จัดเตรียมเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาชีพและประสงค์จะดำเนินกิจการที่เป็นของตนเอง	-เด็กในระยะเสี่ยง -รัฐบาล -เอกชน -สื่อมวลชน	-นายไสว พราหมณ์ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
1 ก.ค. 36	รัฐจับมือเอกชนด้านค้า ประเพณี ผลิตสื่อเปลี่ยน ค่านิยมชายลูกกิน	-อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คัดการรณรงค์ ไม่เพิ่มโสเภณี โดยเริ่มต้นที่สื่อ	-ผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์แก้ไขปัญหา -ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กหญิง	-สื่อมวลชน	-นายไสว พรหมณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สงเคราะห์
16 ก.ค. 36	ลุยช่องสาวพม่าจับนับ ร้อย ท้องโย้อื้อ	-ตำรวจท่องเที่ยวหน่วยเฉพาะกิจเข้าบุก หลายช่อง ในจังหวัดระนอง พบเด็กหญิงวัย ตั้งแต่ 16-20 จำนวนมากทำการค้าประเวณี และพบว่ามีสาวพม่าตั้งท้องประมาณ 20 คน ทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย ซึ่งเจ้าของช่องเป็น อดีตนายตำรวจที่ลาออกจากราชการไปแล้ว แต่ไม่สามารถจับเจ้าของช่องและแมงคาได้	-ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นมีความเข้ม งวดในการจับกุม	-ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี -ผู้ประกอบการ	-ตำรวจ
24 ก.ค. 36	พ.ร.บ. ค้าหญิงเพิ่งขยับ	-ได้มีการสัมมนาเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ความผิดว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก ที่ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายบัญญัติ บรรทัด ฐาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน	-แก้ไขกฎหมาย	-รัฐบาล	-นายบัญญัติ บรรทัด- ฐาน รองนายกรัฐมนตรี
7 ส.ค. 36	แฉร้านอาหารช่องนรก หัวหิน	-ตำรวจกองปราบปรามบุกสวนอาหารนรก ช่วยเด็กหญิงเหยื่อแกมคันทาถูกลวงไปขาย ตัว พบโสเภณีเด็ก 5 ราย และสามารถจับเจ้า ของร้านได้		-ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี -ผู้ประกอบการ	-ตำรวจ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
29 ก.ย. 36	เชื่อว่าขยายศึกษภาค บังคับจะช่วยคุมกำเนิด โสเภณี	-ปัญหาโสเภณีเป็นภาพลบต่อประเทศและ เสื่อมเสียต่อผู้หญิงไทยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวเลข ที่ต่างประเทศลงตีพิมพ์ว่า เมืองไทยมีโสเภณี ถึง 2 ล้านคน ซึ่งความจริงแล้วจากตัวเลขของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุอย่าง ละเอียดทั่วประเทศว่ามีประมาณ 8 แสนคน -ปัญหาโสเภณีเกิดจากค่านิยมในสังคม ความ ค้อยโอกาสในอาชีพและการละเลยของ กฎหมายที่ปล่อยให้มีการล่อนวลในการทำ ความผิด	-การสร้างอาชีพให้มากกว่าเดิม -ผลักดันให้มีการกระจายงานไปยังต่าง จังหวัด -ขยายการศึกษภาคบังคับถึงชั้นมัธยม 3 ให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษามากขึ้น -วัดและศาสนาก็มีส่วนช่วยปลูกฝังค่านิยม ที่ถูกต้อง ให้เด็กรู้ว่าความถูกต้องที่แท้จริง คืออะไร	-เด็กค้าประเวณี	-นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
16 ต.ค. 36	เพิ่มโทษสามชั่งแรงงาน เด็ก	-นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ได้สั่งการ ให้รีบแก้ไขปัญหาโสเภณี-กคชี่แรงงานเด็ก โดยด่วน โดยเร่งรัดให้ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ทางภาคเหนือช่วยสอดส่องดูแล และ พบว่าปัญหาโสเภณีเด็กมาจากภูเข และต่าง ชาติที่อยู่ติดชายแดนไทย ลาว พม่า และเขมร ซึ่งถูกซื้อเข้ามาในราคาคนละ 20000 บาท และ เข้ามาเดือนละประมาณ 500-600 คน -ส่วนนายไสว พรหมณี ปลัดกระทรวงแรงงาน ฯกำลังเร่งแก้ไขบทลงโทษอย่างหนักแก่ นายจ้างที่กระทำการกักขัง หน่วงเหนี่ยว ทารุณเด็กหรือบังคับให้เด็กทำงานบริการ	-แก้ไขกฎหมายแรงงาน	-นักการเมือง -เด็กค้าประเวณี	-นายณรงค์ นิยมไทย สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเชียงใหม่ พรรค ประชาธิปัตย์ -นายไสว พรหมณี ปลัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ทางเพศ โดยจะได้กำหนดบทลงโทษให้จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท			
18 ต.ค. 36	อธิบดีทวีปสังขยพลอดไสภณีย์ เริ่มเมืองผู้ว่าหญิงจังหวัดแรก	-อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้ข้าราชการทุกคนยึดนโยบายและแนวทางในการทำงานในเชิงรุก เร่งรัดการดำเนินการค้าประเวณี โดยรณรงค์ไม่ให้มีโสภณีย์เพิ่มตั้งแต่ปี 2537 เร่งรัดการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงในระดับหมู่บ้าน ภายใน 4 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการที่จังหวัดนครนายกก่อนเป็นจังหวัดแรก ให้เป็นจังหวัดปลอดโสภณีย์ เพราะผู้ว่าฯเป็นสตรี	-จัดให้การศึกษาแก่เด็กหญิงในหมู่บ้าน -แก้ไขกฎหมาย	-กรมประชาสัมพันธ์ -สงเคราะห์	-นายทวีป ทวีพาณิชย์ -อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ -สงเคราะห์
26 ต.ค. 36	ภริยาทศสนใจฝักอาชีพให้โสภณีย์กลับใจ	-คณะภริยาทศฯเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานสงเคราะห์บ้านเกร็ดกระการ พร้อมแจกของใช้จำเป็นให้ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์บรรยายให้ฟังถึงกิจการว่า สถานสงเคราะห์ที่ได้ตั้งขึ้นนี้เป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุ ซึ่งหากจะให้การแก้ไขในเรื่องปัญหาโสภณีย์นี้เบาบางลง ควรจะร่วมมือกันตั้งแต่ในครอบครัว และให้การศึกษา	-ให้การฝึกอาชีพแก่เด็ก -ให้การศึกษา ความรู้ทางด้านกฎหมาย การวางแผนครอบครัว ฯลฯ	-พ่อแม่ -ผู้ปกครองเด็ก	-กรมประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 36	ประกาศเขตปลอดโสภณีย์สนอง "ชวน"	-นายทวีป ทวีพาณิชย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีพื้นที่ปลอดโสภณีย์ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก	-ฝึกอาชีพสตรี ให้เยาวชนมีรายได้ -สร้างจิตสำนึกให้ครอบครัวไม่ส่งลูกไปค้าประเวณี		-นายทวีป ทวีพาณิชย์ -อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ -สงเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ที่มีผู้ว่าหญิงคนแรก และจังหวัดอ่างทองที่ถือได้ว่ามีสถานเริงรมย์น้อย และเห็นว่าการแก้ไขปัญหาโสเภณีต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งภาคเอกชน			
2 ธ.ค. 36	ซีโสเภณีเกิดจากค่านิยมและรัฐแก้ปัญหาให้ตรงจุด	<p>-สาเหตุของการเป็นโสเภณีไม่ใช่เกิดจากความยากจน แต่เกิดจากค่านิยมไม่เหมาะสมต่างๆ เช่นค่านิยมที่เห็นว่าหญิงอ่อนแอต้องพึ่งพา เน้นความสวยมากกว่าจะเน้นความสามารถ เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ อีกทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีสถานเริงรมย์มอมเมา สิ่งช่วยให้มีการสำสอนทางเพศ</p> <p>-การจะป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องโสเภณีให้ได้ผลนั้น ต้องปรับแนวคิดทิศทางให้ตรงกันเสียก่อน คือ องค์กรเอกชนจะมองว่าการค้าคน ผิดทั้งศีลธรรม ผิดทั้งกฎหมาย ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงต้องระดมพลังกันแก้ไขป้องกัน</p>	<p>-เร่งให้โอกาสทางการศึกษา การฝึกทักษะ การมีงานทำ การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม</p> <p>-การเพิ่มพลังครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง</p> <p>-การสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน มีระบบสวัสดิการสังคมที่เข้าถึงกลุ่มคือยโอกาสต่างๆ มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง</p> <p>-การเร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย</p> <p>-การใช้บังคับกฎหมายให้ทันการณ์</p> <p>-กำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเป็นคนของผู้ตกเป็นเหยื่อ</p>	-	-น.ส.ศรีสว่าง พัววงศ์-แพทย์ องค์กรสิทธิเด็กและเยาวชน
14 ธ.ค. 36	หวังอาศัยพระร่วมแก้โสเภณีเด็ก	พระสงฆ์ต้องรู้เท่าทันปัญหาและเข้าช่วยแก้ปัญหาให้เด็กพ้นทุกข์			-นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ มูลนิธิสร้างสวรรค์เด็ก

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		- การให้การดูแลเด็กในศูนย์ของวัดจะช่วยเหลือเด็กได้อย่างมาก โดยเฉพาะการให้เด็กได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระศาสนา			- นางสุจารีรัตน์ เกตุราพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังธรรม
18 ก.ค. 37	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงกัญชาทำทีดร. คดีหนีช่องกัญชาตาย	- ข่าวอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะพิจารณาถึงบทบาท เพราะเด็กหนีออกมาเพื่อขอพึ่ง ทำไมตำรวจถึงเพิกเฉยต่อการขอความช่วยเหลือ - การดำเนินการสอบสวนของตำรวจในคดีเกี่ยวกับโสเภณี ควรใช้วิธีที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดแก่โสเภณีที่มาขอความช่วยเหลือ อยากให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงเข้าร่วมในการสอบสวนด้วย	- เพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่	- ตำรวจ - ตำรวจ	- นางอลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยา พรรคประชาธิปัตย์ - นางคันสนีย์ เสถียรสุต กองทุนเสี่ยวธรรมสถาน
19 ก.ค. 37	รู้แล้วหนีช่องนรก สาวเข้ากินยาพิษต่อหน้าคร.	- ไม่รู้ว่าลูกสาวไปทำงานอะไรที่ต่างจังหวัด แต่ก็ส่งเงินมาให้ใช้ ขณะนี้ไปรับศพลูกสาวไม่ได้ เพราะความจน - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความบกพร่องของตำรวจ แต่มาจากสถานการณ์ที่สาวผู้ตายได้งานทำที่ไม่ถูกใจ ก็เลยจะขอกลับบ้านแต่ไม่มีเงิน เลยต้องแจ้งกับตำรวจว่าอายุ 15 ปี ซึ่งตำรวจจะต้องเอาใจใส่ เพราะเป็นเรื่องของแรงงานเด็กหรือโสเภณีเด็ก - เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาโสเภณีกระทำการผิดกฎหมายขึ้น		- เด็กค้าประเวณี - เด็กค้าประเวณี - ตำรวจ - ตำรวจ	- พ่อเด็ก - นายยุวัฒน์ วุฒิมะริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา - นายสุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
20 ก.ค. 37	ผู้ใหญ่สุราษฎร์ เด็กอยากตาย ท้องที่ออกตัวรวบแม่เลี้ยง	- คนไม่ได้กักขังหน่วงเหนี่ยว หรือทำการค้าประเวณีแต่อย่างใด เปิดบาร์เบอร์เพื่อบริการตัดผมให้กับลูกค้าเท่านั้น - การตายของเด็กต่อหน้าตำรวจต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นความสะเพร่าหรือแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เด็กมันตายเองไม่มีใครทำให้มันตาย		- ตำรวจ - เด็กค้าประเวณี	- นางสมทรง เรียงรัช ผู้ประกอบการ - นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
22 ก.ค. 37	โผล่อีกที่หาดใหญ่หนีตาย! ช่องบังคับให้กินยา	- ถูกบังคับให้ขายตัว ก่อนรับแขกทุกครั้งจะถูกให้กินยากล่อมประสาทครั้งละ 1 เม็ด เพื่อให้เกิดอาการเมาจะได้ไม่ซัดซิ้น ฉวยโอกาสคอนแขกเหลือนอกมาได้ เข้าแจ้งตำรวจแต่ไม่ได้รับความสนใจ		- ผู้ประกอบการ - ตำรวจ - ผู้เที่ยว	- เด็กค้าประเวณี
25 ก.ค. 37	ชคน้ำกามช่อง”ไม่จริงไม่จริง”	- บรรดาเจ้าของช่องโสเภณีในหาดใหญ่ แฉได้มีการส่งส่วยให้กับตำรวจเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 - 10,000 บาท เพื่อให้มีไฟเขียวเพื่อแลกกับการเปิดช่อง แต่ตำรวจได้ออกมาปฏิเสธ - ตำรวจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ไม่มีพฤติกรรมตามที่เจ้าของช่องพูด แต่ตำรวจหน่วยอื่นคนไม่ทราบ เรามีการกวาดล้างช่องยั้งต่อเนื่องไม่ได้ทำเอาภายหลังเกิดเหตุการณ์ น.ส. หลิวเจียว กินยาคายบนโรงพัก แต่ยอมรับว่าช่องไม่มีวันปราบหมด เพราะเมื่อถูกจับวันนี้พรุ่งนี้		- ตำรวจ - ตำรวจ - ผู้ประกอบการ	- ผู้ประกอบการ - พ.ต.ต.พัฒนาวุธ อังคะนาวิน สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่

วัน/เดือน/ปี	พาคหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ก็เปิดขึ้นมาอีก เพราะเจ้าของช่องถือว่าลงทุนไปมาก มีการไปกู้จากธนาคารมาเพื่อเปิดกิจการ เสียคอกถึงร้อยละ 20			
27 ก.ค. 37	กามมรณะหาคใหญ่ เพิ่งย้ายแต่เป็น3คร.ปาดัง	<p>-การที่น.ส.หลิวเจียวต้องฆ่าตัวตาย อาจเป็นเพราะจะเกิดจากความรู้สึกอับอายและตื่นกลัวที่พบเห็นมีบรรดาผู้สื่อข่าวมากมายรุมล้อมถ่ายรูป จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ตนมีความเห็นว่า ตำรวจทำดีที่สุดแล้ว ส่วนการโยกย้ายคนจะเห็นสิ่งย้ายนายตำรวจ 3 นาย ที่สภ.ค.ปาดังเบซาร์ ในฐานะที่บกพร่องต่อหน้าที่</p> <p>-เรื่องของโสเภณีเด็กที่มาจากปาดังฯ นั้นย่อมแสดงว่า ตำรวจในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรื กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ ที่ไม่ให้มีโสเภณีเด็ก</p> <p>-การสั่งย้ายตำรวจ เป็นการสั่งย้ายให้ออกนอกพื้นที่ คงจะทำให้การคลี่คลายสถานการณ์ดีขึ้น อย่างน้อยข้อมูลและพยานหลักฐานจะไม่ถูกทำลายหรือแทรกแซงเปลี่ยนแปลง</p>		<p>-เด็กค้าประเวณี</p> <p>-ตำรวจ</p> <p>-สื่อมวลชน</p>	<p>-พล.ต.อ.ประทีน สันติประภพ อธิบดีกรมตำรวจ</p>
27 ก.ค. 37				<p>-ตำรวจ</p> <p>-เด็กค้าประเวณี</p>	<p>-พล.ต.อ.พจน์ บุญยะจินดา รองอธิบดีกรมตำรวจ</p>
27 ก.ค. 37				<p>-ตำรวจ</p>	<p>-นายไสว พัทธโนรมินตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม</p>
28 ก.ค. 37	คดีฉาวหลิวเจียว ตร.ผิด-บกพร่อง	<p>-สรุปผลการสอบสวนระบุว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน น.ส. หลิวเจียว ได้พยายามให้ผู้ตายไปชี้ตัวเจ้าของสถานบริการ เพื่อจะ</p>		<p>-ตำรวจ</p> <p>-ผู้ประกอบการ</p> <p>-เด็กค้าประเวณี</p>	<p>นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง</p>

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่นำเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		<p>ดำเนินคดีในข้อหาเป็นธุระจัดหาหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ไปเพื่อค้าประเวณี แต่ปรากฏว่า น.ส.หลิวเจียวเกิดความกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นหากถูกนำไปใช้ตัว เพราะรับเงินล่วงหน้าจากเจ้าของสถานบริการมาแล้ว และทำงานใช้หนี้ได้ไม่กี่วันก็หนีออกมาแจ้งความ เพื่อให้ตำรวจช่วยส่งตัวกลับบ้าน จึงตัดสินใจกินยาตาย ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนายมีความผิดด้วย</p> <p>-จากข่าวโสเภณีเด็กที่แพร่หลายอยู่ในเวลานี้ เป็นที่สะเทือนใจ และขัดกับนโยบายของรัฐ ที่ประกาศเอาไว้ แสดงว่าโสเภณีเด็กยังมีอยู่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เร่งกวาดล้างปราบปรามไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดต่อไป</p>		<p>-ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี</p>	<p>-นายนิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลา พรรคประชาธิปัตย์</p>
29 ก.ค. 37	ตำรวจหาคัดใหญ่เจอคาบแรก เติ้ง รตท.!	<p>-คดีโสเภณีกินยาตายบนสถานีตำรวจ ร.ต.ท. นายร้อยเวรวันแรกถูกคำสั่งย้ายใน 24 ชม. อธิบดีกรมตำรวจยอมรับมีตำรวจรับส่วย และต่อไปไม่มีช่องมีปัญหาโสเภณีเด็กที่ไหน หัวหน้าตำรวจจะต้องถูกย้ายสำรองราชการทันที ก่อนที่จะสอบสวนทางวินัยเป็นโทษหนักต่อไป</p>		<p>-ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี</p>	<p>-พล.ต.อ.ประทีป ตันติประภพ อธิบดีกรมตำรวจ</p>

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		<p>-คณะกรรมการได้รายงานผลการสอบมาให้แล้ว แต่ยังไม่มีความอ่าน เพราะมีวุ่นวายเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ</p>	<p>-ตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามโสเภณีเด็ก -ให้ตั้งตำรวจหญิงร่วมทำหน้าที่สอบสวนคดีปัญหาโสเภณีเด็กและแรงงานเด็ก -ให้นำกฎหมายอาญา มาตรา 283 มาบังคับใช้ และเพิ่มโทษให้หนักขึ้น -ตั้งศูนย์ฮอตไลน์</p>	-ตำรวจ	<p>-นางลดาวัลย์ วงศ์ศิริ วงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยา พรรคประชาธิปัตย์</p> <p>-พล.อ.ชาลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>
31 ก.ค. 37	เด็ก 13 ปี โผล่ห้องซ่องนรกที่โคราช	<p>-ตำรวจนำกำลังตรวจค้นร้านขายอาหาร พบเด็กชายชเววีย 13 ปี ถูกซื้อมาบังคับค้าประเวณี จึงนำส่งประชาสงเคราะห์ และจับกุมเจ้าของซ่องได้</p> <p>-ทางประชาสงเคราะห์สอบถามได้ความว่าเป็นลูกคนสุดท้ายในจำนวน 9 คน พ่อแม่ตายหมด เรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 พี่เขยนำตัวมาขายให้เจ้าของร้านอาหารพร้อมกับเพื่อนอีก 2-3 คน ในราคา 3 หมื่นบาท โดยให้ทำงานเก็บกวาดร้านตั้งแต่เวลา 19.00-05.00 น. และจะถูกบังคับให้ขายตัวกับลูกค้าที่ไปกินอาหาร และไม่เคยได้รับค่าตัว</p>		<p>-ผู้ประกอบการ</p> <p>-ผู้ปกครอง</p> <p>-เด็กค้าประเวณี</p> <p>-ผู้ประกอบการ</p> <p>-ผู้เที่ยว</p>	<p>-ตำรวจ</p> <p>-ประชาสงเคราะห์</p>

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
18 ส.ค. 37	"แรงงาน" คิวดี ก่อปัญหาโสเภณี	<p>- การแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กของรัฐบาลที่ผ่านมา สังคมยังไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างแท้จริง จนกระทั่งประเทศไทยถูกต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมยุโรปตั้งข้อสังเกตและส่งกรมวิสาหกิจเพื่อการค้าตามการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กของไทย ว่ามีความจริงจังและจริงจังเพียงใด</p> <p>- รองผู้การกองปราบฯ พ.ต.อ. บัญชา สวาใต้ กระทรวงแรงงานฯ ปล่อยปละเลย ไม่ได้แก้ปัญหาคิวดีที่ต้นเหตุ พบสำนักจัดหางานเดือนตามสถานีขนส่งและหัวลำโพงเป็นจำนวนมาก และอดีตแหล่งกรรมประชาสงเคราะห์ที่ฝึกอาชีพให้ทำอาหารฝรั่ง ส่งกลับภูมิลำเนาเดิมหางานทำไม่ได้ ต้องกลับมาขายคิวอีกร้อยละ 90 แต่ก็ยอมรับตำรวจหัวพันน้ำกามราว 5 เปอร์เซนต์ หรือ 10,000 นาย จากตำรวจทั่วประเทศ 200,000 นาย</p>	<p>- ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งในเรื่องการป้องกันและการปราบปรามและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ</p> <p>- เรื่องการปราบปราม เจ้าหน้าที่ต้องมีไหวพริบปฏิภาณ มีเทคนิคบ้างไม่ใช่ยึดติดอยู่แต่เวลาราชการ</p>	<p>- รัฐบาล</p> <p>- ตำรวจ</p> <p>- กรมประชาสงเคราะห์</p> <p>- รัฐบาล</p>	<p>- พ.ต.อ. บัญชา จารุจารีต รองผู้บังคับการกองปราบปราม</p>
24 ส.ค. 37	จัดหางานยอดชั่วส่งเข้าช่อง นรกทั้งเป็นสาว 17	<p>สาวพม่าเชื้อสายจีนถูกบังคับขายตัว ให้การว่าตอนอายุ 12 ปี พ่อแม่ส่งเข้ามาทำงานที่ อ.แม่สาย ทำงานได้ 1 ปี ก็หนีเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ ทำงานทำ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์จับส่งบ้านปากเกร็ดและบ้านราชวิถีแห่งละ 1 ปี จนอายุ 15 ปี ต่อจากนั้นออกมา</p>		<p>- เด็กค้าประเวณี</p> <p>- พ่อแม่</p> <p>- เอเยนต์</p> <p>- ประชาสงเคราะห์</p>	<p>- เด็กค้าประเวณี</p>

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ทำงานทำโดยไปติดต่อกับสำนักจัดหางาน ย่านสถานีรถไฟหัวลำโพง มีคนมารับตัวไปทำงานยังร้านอาหาร นัยกตัวเมืองชลบุรี ถูกบังคับให้ขายตัวครั้งละ 200-400 บาท			
28 ก.ย. 37	ผู้หญิงในสายตานักกฎหมายสตรี อุกฤษต์ช่วยสาวเหนือ	- ความไม่รู้กฎหมายของสตรีและเยาวชน ทำให้ตกเป็นเหยื่อของมิถุนาชีพ หากสตรีได้เข้าใจถึงปัญหาต้นตอของการกระทำผิด หรือทราบแหล่งที่จะให้ความช่วยเหลือได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาการล่อลวงหรือการเอารัดเอาเปรียบต่างๆ เบาบางลงไปได้	- ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สตรีและเยาวชน		- นุชสุรางค์ วรพงษ์ สมาคมมวย เอ็ม ซี เอ
8 ต.ค. 37	ขยายโปรเจกต์คัดคนเขี้ยวสู่เขตกทม	- กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโครงการเสมาพัฒนาชีวิตมาในกรุงเทพมหานครแล้ว เพราะเห็นว่าในเขตกรุงเทพมหานคร มีเด็กที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมสูงเช่นกัน โดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต อยู่กับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง มีญาติพี่น้องที่ประกอบอาชีพโสเภณีหรืออยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพโสเภณีเป็นหลัก	- ทางกรุงเทพมหานครน่าจะจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นของตนเอง เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในสภาพที่ลำบากต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ได้มีโอกาสได้เรียนต่อมากขึ้น	- เด็กในระยะเสี่ยง	- นายอาทร จันทวิมล รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
18 ต.ค. 37	ภริยาทุดณะแนวทาลดโสเภณีเด็ก	- คณะภริยาทุดเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์และแนะแนวทางในการลดโสเภณีเด็ก พร้อมกับทางสถานสงเคราะห์บ้านเกร็ดตระการได้กล่าวถึงสถานการณ์ในสถานสงเคราะห์ว่า ขณะนี้มี	- ร่วมมือกันตั้งแต่ในครอบครัว และการศึกษา - เพิ่มหลักสูตรให้รู้จักการป้องกันตัวไม่ให้ถูกล่อลวงไปเป็นโสเภณี	- สถานสงเคราะห์ - เด็กกำพร้า	- คณะภริยาทุด

วัน/เดือน/ปี	พาดหัว	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		หญิงเข้ารับการสงเคราะห์ประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่จะเป็นโสเภณีโดยสมัครใจ และอีกส่วนหนึ่งเป็นโสเภณีที่ถูกบังคับ หรือหลอกลวงให้ขายตัว โดยส่วนใหญ่จะมาจากภาคเหนือ มีอายุระหว่าง 14-20 ปี และทางเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่า การตั้งสถานสงเคราะห์นี้เป็นการแก้ไขปัญหที่ปลายเหตุ	-ปลุกฝังให้รู้จักคุณค่าของชีวิตและครอบครัวด้วย		-นางรัชณี ไร่บาป ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
25 ต.ค. 37	พระฝรั่งเดือนเทียว โสเภณีเป็นการผิดศีล 5	-การที่พ่อแม่ขายลูกสาวกิน ต้องมองว่าคนที่ขายลูกสาวนั้นเป็นพ่อแม่จริงไหม เพราะจิตใจในขณะนั้นคงไม่ได้คิดว่าคนที่ตนขายนั้นเป็นลูกสาว คิดแต่เพียงจะได้เงินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เรื่องนี้ซับซ้อน บางทีพ่อแม่เด็กอาจถูกหลอกลวงหรืออาจถูกบีบจากระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม ในชีวิตปุถุชนมีทั้งความคิดและความเลวเกิดสลับกันไป เป็นเรื่องยากที่พ่อแม่จะเป็นคนดีตลอดเวลา โดยเฉพาะในสังคมที่เป็นวัตถุนิยมจัด และข้ออ้างที่ว่า การเที่ยวโสเภณีเป็นการช่วยให้ผู้หญิงมีรายได้มีงานทำ การเที่ยวโสเภณีต้องถือว่าเป็นการข่มขืน เพราะว่ามีการใช้เงินบังคับ	-ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม	-ครอบครัว -ศาสนา -ผู้เที่ยว	-พระฝรั่ง

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอของเนื้อหาประเภทข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นข่าวจำนวน 32 ชิ้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระประเภทเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	27
2. สาเหตุและปัจจัย	14
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	23
4. ผลกระทบที่ตามมา	12

จากจำนวนข่าวทั้งหมด 32 ชิ้น พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ให้สาระการนำเสนอของข่าวโดยเน้นไปที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานข่าวถึงการนำเด็กมาค้าประเวณีที่มาจากการล่อลวง และยังได้มีการล่อลวงเด็กมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำการค้าประเวณีในประเทศไทยด้วย รวมทั้งการอ้างอิงถึงกฎหมายที่จะเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ค้าประเวณี และผู้เกี่ยวข้อง นอกนั้นยังมีการนำเสนอข่าวในกรณีที่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น เช่น กรณีเด็กสาวชาวเขาที่หนีออกจากช่อง มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ต้องมากินยาตายบนโรงพัก ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการรายงานข่าวว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร

สาเหตุและปัจจัย นำเสนอในเรื่องของความยากจน ค่านิยม ความด้อยโอกาสในทางการศึกษา ความหย่อนยานของกฎหมายที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และผู้มีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทำให้ปัญหาการค้าประเวณีเด็กเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก

วิธีแก้ไขปัญหา พบว่าเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ของข่าวที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น มาจากการที่หน่วยงานของรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในแง่ของการระดมพลังสมองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นตัวหลักในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของภาคเอกชน คิดจัดตั้งโครงการฝึกอาชีพและให้ความรู้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่อยู่ในระยะเสี่ยงไม่ให้อาศัยขบวนการค้าประเวณี นอกนั้นยังได้มองเห็นถึงความสำคัญของการนำสื่อเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาค้าประเวณีเด็ก การขยายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีการฝึกอาชีพ แก้ไขกฎหมาย เป็นต้น

ผลกระทบที่ตามมา หลายฝ่ายเห็นว่าการใช้แรงงานเด็กและการเอาเปรียบเด็กทางเพศ เป็นปัญหาสังคมในระดับวิกฤต ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย รวมไปถึงการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องของการขายลูกสาว และการที่ประเทศไทยถูกต่างชาติโดยเฉพาะประชาคมยุโรปตั้งข้อสังเกตและส่งกรมการเฝ้าติดตามการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กของไทยว่า มีความจริงจังและจริงจังเพียงใด

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวของเนื้อหาประเภทข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นข่าวจำนวน 32 ชิ้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แหล่งข่าวและผู้ตกเป็นข่าวเนื้อหาประเภทข่าว โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 13 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวของเนื้อหาประเภทข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กลุ่ม	ผู้ที่ตกเป็นข่าว (ครั้ง)	แหล่งข่าว (ครั้ง)
1. กลุ่มรัฐบาล	5	5
2. กลุ่มข้าราชการ	22	23
3. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	-	5
4. กลุ่มนักการเมือง	1	7
5. กลุ่มนักวิชาการ	-	-
6. กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี	17	3
7. กลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยงที่จะเข้าสู่การค้าประเวณี	2	-
8. กลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง	8	1
9. กลุ่มผู้เที่ยว	4	-
10. กลุ่มเอเยนต์	2	-
11. กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี	11	2
12. กลุ่มศาสนา	1	1
13. กลุ่มสื่อมวลชน	3	-
รวม	76	47

ผู้ที่ตกเป็นข่าวมากที่สุดได้แก่ กลุ่มข้าราชการ สาเหตุมาจากการที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโสเภณีเด็กในฐานะเป็นผู้ที่ปราบปรามและป้องกันปัญหาโดยตรง จึงเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเด็กค้าประเวณี ซึ่งจะตกเป็นข่าวในด้านการถูกหลอกลวงมาขายบริการทางเพศ และกลุ่มผู้ประกอบการ จะถูกกล่าวถึงรองมาจากกลุ่มเด็กค้าประเวณี โดยเฉพาะในกรณีของคดีที่โสเภณีเด็กกินยาฆ่าตัวตายบนสถานีตำรวจที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ และในกรณีของการพิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการค้าประเวณี ส่วนกลุ่มอื่นๆ นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น อาทิ เกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนา หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ผู้ที่เป็นแหล่งข่าวหรือเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลแก่นักข่าวมากที่สุดได้แก่กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ กลุ่มตำรวจ รองลงมาคือ กรมประชาสัมพันธ์ จะพบว่านโยบายของรัฐบาลที่นำมาสู่การปฏิบัติ นั้นได้รับการตอบสนองจากกลุ่มข้าราชการ โดยเฉพาะในกรณีที่ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับโสเภณีเด็กกินยาตายบนโรงพัก และการปราบปรามการค้าประเวณีเด็กของตำรวจ ตลอดจนการป้องกันเด็กเข้าสู่การค้าประเวณีของกรมประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสังคม นอกจากนี้ กลุ่มนักการเมืองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายและเป็นผู้เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการปกป้องภาพลักษณ์ของประเทศต่อสายตาของชาวต่างประเทศ ส่วนกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มสื่อมวลชน เป็นกลุ่มที่คอยจุดประกาย กระตุ้นและบางครั้งมีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดสัมมนาแสดงความคิดเห็น หรือผ่านทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

เนื้อหาประเภทบทรายงานข่าวและสื่อบุคคล

เนื้อหาประเภทบทรายงานข่าว ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมี 8 ข่าว ซึ่งได้สรุปและจำแนกสาระที่สำคัญของรายงานข่าวและสื่อบุคคล ได้ดังตาราง

ตารางการจำแนกบทรายงานและสื่อบทข่าวโสภณเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วัน/เดือน/ปี	รายงานข่าวเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
6 ธ.ค. 35	การศึกษาแก้ปัญหาโสภณเด็กได้จริงหรือ	-ครูมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาโสภณเด็กในการเปลี่ยนค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง	-ขยายโอกาสทางการศึกษา	-ครู	-นายวันชัย บุญประชา ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
20 มิ.ย. 36	กองคุ้มครองสวัสดิภาพเลวร้ายโสภณเด็ก-ทารุณเด็ก เขี้ยวสังคมโสมม	-กองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ได้เข้าไปคลุกกับปัญหาโดยตรง ได้สัมผัสเห็นเด็กผู้นำสงสารเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือถือว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แต่ยังคงคิดว่าไม่แก้กันเลย บางครั้งพบกับอุปสรรคสำคัญคือ ไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจเท่าที่ควร	-ฝึกอาชีพให้ได้รับการศึกษาจนพ้นวัย	-ครอบครัว -ตำรวจ	-นายเกตุ เขียวบาง- ยาง กองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์
31 ส.ค. 36	ภาพสยองอุยช่องค่านชุนทศ อัมลูกชายตัว	-เจ้าหน้าที่กองปราบฯได้ทำการกวาดล้างช่องที่อ.ค่านชุนทศ จ.นครราชสีมา พบเด็กสาวกำลังนอนใต้นมลูกที่ยังเล็กอยู่ สอบถามได้ความว่าเป็นลูกชายที่เกิดในช่องหลังจากที่แฟนทิ้งเมื่อตั้งท้องได้ 6 เดือน จึงต้องขายตัวเพื่อเป็นค่านม และพบว่าส่วนมากจะเป็นสาวเหนือซึ่งทุกคนบอกสมัคใจในการประกอบอาชีพนี้ แต่ไม่สามารถจับเจ้าของกิจการได้		-ตำรวจ -ผู้ประกอบการ -เด็กค้าประเวณี	-เด็กค้าประเวณี
18 พ.ย. 36	"เนื้อสดในเครื่องแบบ" เมเนเด็ก แผงร้านอาหารชื่อดัง	-กองกำกับการตำรวจสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้รับจดหมายร้องเรียนจากประชาชนซึ่งมีใจความว่า "ในขณะนี้จะพบเห็นธุรกิจที่แผงมากับห้องอาหาร นั่นคือทางเจ้าของร้านจะเปิดห้องอาหารเป็นการบังหน้าและหาเด็กมา		-ผู้ประกอบการ -ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี	-ตำรวจ

วัน/เดือน/ปี	รายงานข่าวเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
		ชายบริการทางเพศ ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์และมหาวิทยาลัย....” ผกก.สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จึงสั่งสารวัตรสืบสวนฯ ให้ดำเนินการ และสามารถจับเจ้าของร้านได้ และสารภาพว่า “เป็นนักธุรกิจจัดหาบริการทางเพศมา 1 ปีแล้ว ไม่เคยบังคับข่มขู่หรือข่มขู่ทารุณ มีแต่สมัครใจมาทำงานเองเพื่อหารายได้ และร้านของคนมีผู้หลักผู้ใหญ่เอาเสียมาใช้บริการ ไม่เคยมีปัญหาจะรู้กันในหมู่นักเที่ยวบางกลุ่มเท่านั้น...”			-นายศักดิ์กุล ทองสะอาด ผู้ประกอบการ
25 ธ.ค. 36	ห้องที่หนาว โสภณเด็ก ปลุยกถนนโลกีย์สนองนโยบายบึงกระต๊อ	-อธิบดีกรมตำรวจ สั่งการให้ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก และการใช้แรงงานเด็ก กวดขันกวาดล้างหญิงบริการในย่านถนนราชปรารภทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงแรมโตเกียว 33 มายเฟรนด์ ค็อกเทล เลานจ์ และมาลี 2 เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และชาวต่างชาติเข้ามาค้าประเวณีในสถานบริการเหล่านี้ โดยไม่มีตำรวจห้องที่เข้าร่วมจับกุมด้วย		-ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี -ผู้เที่ยว	-พ.ต.ท.สุเทพ ชนะสิทธิ์ สารวัตรประจำกองปราบปราม.
26 ส.ค. 37	สาวพม่า 17 เผชิญกรรมจากสำนักงานเหตุโหดสู่ช่องนรก	-สาวพม่า อายุ 17 ปี ถูกตำรวจจับกุม ให้การว่า หนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 12 ปี ไปอยู่กับเพื่อนเริ่มสูบบุหรี่ ักยิว และถูกหลอกจากสำนักงานจัดหางานที่หัวลำโพง ให้ไปทำงานที่ร้านอาหาร		-เด็กค้าประเวณี	-เด็กค้าประเวณี

ตารางการจำแนกสื่อบุคคลในสื่อเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วัน/เดือน/ปี	ชื่อเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
สื่อบุคคล 15 ก.ค. 37	ไซยาไนต์ มหาภัยเพื่อน ดับทุกข์โสภณ	-จากการกินยาฆ่าตัวตายของน.ส.หลิวเจียว ด้วยไซยาไนต์นั้น ทำให้เกิดข้อครหาว่า ผู้ตาย นำสารพิษนี้มาจากไหน และเป็นการแสดงให้เห็นว่า นโยบายปราบปรามโสภณเด็กของ รัฐบาลไร้ผลอย่างสิ้นเชิง พร้อมกับความรู้สึก ของประชาชนที่มีต่อตำรวจว่า ปลอมให้คน ตายต่อหน้าได้อย่างไร		-รัฐบาล -ตำรวจ -เด็กค้าประเวณี	
สื่อบุคคล 30 ก.ค. 37	ตำนานโศกช่องปาดัง จาก 4 ศพถึงหลิวเจียว	-ปาดังเบซาร์ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางค้าของ เถื่อนและเป็นแหล่งค่าน้ำกามแหล่งใหญ่ที่สุด ของภาคใต้ และมีเด็กสาวจำนวนมากที่ถูกส่ง มาขายที่นี่ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้ช่อง ทำให้เด็กซึ่งถูกจับลามาโซ่งอยู่ใน ห้อง ถูกไฟคลอกตายและเจ้าของช่องกับ แมงดาได้ร่วมกันหันศพน่าไปทิ้ง ซึ่งสื่อมวลชน ได้เปิดโปงความชั่วนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับ สูงเข้าไปสืบสวนด้วยตัวเอง มีผลทำให้เกิด การย้ายนายตำรวจที่รับผิดชอบในท้องที่นั้น ออกจากพื้นที่ พร้อมกับมีคำสั่งให้ปิดช่อง แต่ หลังจากนั้นอีก 4 ปี ช่องที่ปาดังฯ ก็คึกคักขึ้น มาอีก พร้อมกับเกิดคดีเด็กสาวกินยาตาย ก็ หนีออกมาจากช่องที่ปาดังฯ เช่นกัน		-ตำรวจ -ผู้ประกอบการ -เด็กค้าประเวณี	

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอของเนื้อหาบทรายงานข่าวและสื่อบท หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของประเภทบทรายงานข่าวและสื่อบท จำนวน 8 ข่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา สาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระที่นำเสนอของบทรายงานข่าวและสื่อบท หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	8
2. สาเหตุและปัจจัย	6
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	1
4. ผลกระทบที่ตามมา	4

พบว่าบทรายงานข่าวโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เน้นไปที่สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสื่อมวลชนเองได้ทำหน้าที่ขุดคุ้ยและแสวงหาข้อมูลที่เป็นสภาพปัญหารวมทั้งสาเหตุและปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหาโสเภณีเด็ก ตัวอย่างเช่น สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจการค้าประเวณีและโสเภณีเด็กเจริญงอกงามและหยั่งรากลึกมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ หรือการรายงานข่าวของธุรกิจ แอบแฝงตามร้านอาหารในต่างจังหวัด รวมทั้งรายงานข่าวที่เนื้อหาไปในเชิงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปรามปัญหานี้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ส่วนเนื้อหาของบทรายงานข่าว ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหามี 2 รายงาน โดยได้ระบุถึงการฝึกอาชีพให้กับเด็กหญิง การขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ การเอาใจใส่ดูแลสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น การแก้ไขปัญหามั่วสุม การลงโทษอย่างจริงจังกับผู้ที่มีผลประโยชน์ในธุรกิจค้าประเวณีเด็ก ตลอดจนการเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนรู้เห็นกับธุรกิจประเภทนี้ เป็นต้น

ด้านผลกระทบที่ตามมาหลายฝ่ายเป็นห่วงถึงสภาพของสังคมไทยในอนาคต โดยเฉพาะสังคมในชนบททางภาคเหนือที่มีค่านิยมไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการค้าประเวณีที่ระบอบเข้าไปถึงกลุ่มนักศึกษาที่เรียกว่า “เนื้อสดในเครื่องแบบ” เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

สำหรับสื่อบทข่าวจำนวน 2 ข่าว ได้แก่ สื่อบทข่าวไชยาไนต์มหากภัย เพื่อนัดดับทุกข์โสเภณี และสื่อบทข่าว ตำนานโหดช่องปาดัง จาก 4 ศพถึงหลิวเจิว พบว่าลักษณะของสื่อบทข่าวมีลักษณะ

คล้ายกับการรายงานข่าวตรงที่จุดเด่นของข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น ต่างกันที่การรายงานข่าวได้มีการเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สื่อบางข่าวเป็นข่าวเจาะลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ สารและเนื้อหาของสื่อบางข่าวจึงเป็นสภาพปัญหา รวมถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวเนื้อหาประเภทรายงานข่าวและสื่อบางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นบทรายงานข่าวและสื่อบาง จำนวน 8 ข่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 13 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง

ตารางจำนวนผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวในบทรายงานข่าวและสื่อบาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กลุ่ม	ผู้ที่ตกเป็นข่าว (ครั้ง)	แหล่งข่าว (ครั้ง)
1. กลุ่มรัฐบาล	1	-
2. กลุ่มข้าราชการ	7	2
3. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	-	1
4. กลุ่มนักการเมือง	-	-
5. กลุ่มนักวิชาการ	-	-
6. กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี	6	2
7. กลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยงที่จะเข้าสู่การค้าประเวณี	-	-
8. กลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง	1	-
9. กลุ่มผู้เที่ยว	1	-
10. กลุ่มเอเยนต์	-	-
11. กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี	3	1
12. กลุ่มศาสนา	-	-
13. กลุ่มสื่อมวลชน	-	-
รวม	13	7

กลุ่มที่น่าเสนอบทรายงานข่าวนี้นี้ได้แก่กลุ่มของสื่อมวลชนเอง กล่าวคือ ทีมต่างๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนในสังคมขณะนั้น ได้แก่ ทีมการศึกษา และทีมข่าวอาชญากรรม ที่ได้ศึกษาหาข้อมูล รวมทั้งบางเหตุการณ์ก็ได้เข้าร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย จึงสามารถบรรยายถึงขั้นตอนของการวางแผนเข้าจับกุมในแต่ละกรณีได้อย่างละเอียด อาทิ ลักษณะการพูดคุยกันทางวิทยุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือคำสั่งของผู้

บังคับบัญชาในการเข้าจับกุมแต่ละครั้ง เป็นต้น นอกนั้น ผู้ที่ตกเป็นข่าวในข่าว มีทั้งผู้ประกอบการ ผู้เที่ยวและเด็กค้าประเวณีที่ถูกจับ ซึ่งเป็นรายละเอียดของการสอบปากคำของผู้ต้องหา รวมถึงกลุ่มของข้าราชการตำรวจที่ทำการปราบปราม

สำหรับผู้ค้นหาข้อมูลและจัดทำสื่อกฎหมาย จะเป็นนักข่าวคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากกองบรรณาธิการ ให้ไปจัดทำขึ้น แหล่งข่าวในที่นี้จึงเป็นนักข่าวที่อยู่ในกลุ่มสื่อมวลชน ส่วนผู้ที่ตกเป็นข่าวในสาระของสื่อกฎหมายทั้งสองนั้น คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแล รวมไปถึงเจ้าของกิจการด้วย

เนื้อหาประเภทบทความ

เนื้อหาประเภทบทความของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีเพียง 1 บทความ ซึ่งได้สรุปและจำแนก สาระที่สำคัญของบทความได้ดังตาราง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการจำแนกบทความโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วัน/เดือน/ปี	ชื่อบทความ	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
6 พ.ย. 35	โสเภณีเด็ก !!! หรือจะ ต้องย้ายกันทั้งประเทศ	<p>-จากเหตุการณ์ฆ่าโสเภณีตายที่ศาลากลาง จังหวัดสงขลาพบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้น ประทวนเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี 2 คน จนทำ ให้อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งย้ายนายตำรวจ ระดับสารวัตรเจ้าของท้องที่ 2 นาย</p> <p>-ส่วนพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย เห็นว่าไม่ได้เป็น ความรับผิดชอบของสารวัตรใหญ่ สก.อ. เมือง สงขลาเพียงคนเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบ ของทุกฝ่าย กลัวว่าถ้าทำแบบนี้ ต่อไปคงย้าย กันทั้งประเทศ</p> <p>-ส่วนรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามค้า ประเวณีเห็นว่า ปัญหาโสเภณีเด็กเป็นปัญหา ที่เกิดจากสังคมและเศรษฐกิจ อันเป็นที่มา ของอาชญากรรม จะเห็นได้ว่าตำรวจเป็น เพียงจักรตัวสุดท้ายที่ต้องแก้ไขปัญหานี้</p>	<p>-รัฐบาลควรมีแผนแม่บทที่ชัดเจน</p> <p>-แก้ไขข้อกฎหมาย</p>	<p>-ตำรวจ</p> <p>-ตำรวจ</p> <p>-ตำรวจ</p> <p>-รัฐบาล</p>	<p>-พลเอก ชวลิต ยงใจ- ยุทธ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p> <p>-พล.ต.อ. พงษ์อำ- มาตย์ อมาตย์กุล รอง อธิบดีกรมตำรวจฝ่าย ปราบปรามค้าประเวณี</p> <p>-พ.ต.อ.บัญญัติ จารุ- จารีต รองผู้บังคับการ กองปราบปราม</p>

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอของเนื้อหาประเภทบทความ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของบทความจำนวน 1 บทความ พบว่าสาระที่นำเสนอของบทความนี้เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยบทความได้พิจารณาถึง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เหตุการณ์ฆ่าโสเภณีตายที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้มีการ โยกย้ายตำรวจในพื้นที่ ซึ่งทางตำรวจเองก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาโสเภณีเด็กเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจากสังคมและเศรษฐกิจ ตำรวจเป็นผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ปลายเหตุ บทความนี้จึงชี้ชัดไปที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโสเภณีเด็ก

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวเนื้อหาประเภทบทความ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พบว่าจะมีการนำเสนอบทความหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแล้ว คือ การที่ โสเภณีถูกฆ่าตายบนศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังจากที่นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีได้ ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามโสเภณีเด็กได้ไม่นาน หลังจากการสอบสวนพบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วย ทำให้สรวัดรในท้องที่ต้องถูกคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งในกรณีนี้มีผู้ได้ออกมาให้ความคิดเห็นกันมาก โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วย เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกก็ต้องมีการย้ายกันทั้งประเทศ ผู้ที่เป็นแหล่งข่าว ในการค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้แก่ตัวนักข่าวเองในกลุ่มสื่อมวลชน ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนด วาระข่าวสารเพื่อตอบสนองความสนใจของประชาชนในสังคม มีตำรวจในกลุ่มข้าราชการและรัฐมนตรีในกลุ่มรัฐบาลเป็นผู้ให้ข้อมูล ส่วนผู้ที่ตกเป็นข่าวโดยตรงคือกลุ่มข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจที่ถูกสั่งย้าย เป็นต้น

เนื้อหาประเภทคอลัมน์ประจำ

เนื้อหาประเภทคอลัมน์ประจำ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมี 6 คอลัมน์ ซึ่งได้สรุปและจำแนก สาระที่สำคัญของคอลัมน์ประจำ ได้ดังตาราง

ตารางการจำแนกคอลัมน์ประจำเรื่องโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ชื่อคอลัมน์	ชื่อเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
คอลัมน์ประจำ เวทีความคิด 10 พ.ย. 35	เจ้าหน้าที่ตำรวจกับ โสเภณีเด็กไทย	-จากการที่นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ประกาศนโยบายห้ามไม่ให้มีโสเภณีเด็กไทย โดยเด็ดขาด จนเป็นกระแสข่าวใหญ่ที่ฮือฮา ขึ้นมา พร้อมกับเกิดการฆ่าโสเภณีเด็กอย่าง โหดเหี้ยมในศาลากลางเมืองสงขลา ทำให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรม ตำรวจต้องวิ่งพล่านกันทั่วประเทศ ทำให้มี ข่าวการเข้าทลายช่อง และสถานบริการทาง เพศมีอยู่ไม่ขาดสาย	- ตำรวจต้องทำงานหนักขึ้น ช่วยเด็กให้ พ้นจากช่องอยู่อย่างสม่ำเสมอ -จัดการตำรวจเลวให้พ้นไปจากกรม ตำรวจโดยเร็ว -เอาโทษทางอาญากับผู้เกี่ยวโสเภณีเด็ก	-รัฐบาล -ตำรวจ	-นายวัลลภ ตังคณานุก รักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์ เด็ก
คอลัมน์ประจำ คนหลังข่าว 3 ก.พ. 36	กฐินโสเภณี	-กฐินโสเภณีเป็นเรื่องของคนเลว ที่เอามาน บุญกุศลมาบังหน้า ชาวบ้านเห็นก็เกิดความ นิยมเชื่อถือ เพราะเห็นเป็นคนใจบุญ พ่อ แม่เด็กหรือเด็กสาวตายใจ เชื่อถือ ยอมมา ด้วย ก็จะไปเข้ากรุงแล้วนำไปขายช่อง	-จัดทำโครงการให้ความรู้กับเด็กสาวใน ชนบทและฝึกวิชาชีพให้กับเด็กสาว ๆ -เสนอกฎหมายให้เอาโทษพวกนายหน้า แมงดา พ่อเจ้า แม่เจ้า อาโก รวมทั้งคน ที่เกี่ยวข้อง	-เอเยนต์ -พ่อแม่ -เด็กค้าประเวณี	-นางสุภารัตน์ เกรยา- พันธ์ รองโฆษกรัฐบาล พรรคพลังธรรม
คอลัมน์ประจำ คุณภาพสังคม 15 ก.ค. 36	รณรงค์แก้ปัญหาโสเภณี เปลี่ยนกลยุทธ์ใช้แนว ทางใหม่	-การนำเทคนิคการใช้สื่อและกิจกรรมรูปแบบ ใหม่เข้าไปเสริม เป็นการป้องกันปัญหาที่ได้ผล มากกว่าการตั้งหน้าปราบปราม -การใช้สื่ออย่างได้ผลในงานรณรงค์มิให้คนมา เป็นโสเภณี นอกจากต้องแก้ที่ปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ยังต้องพึ่งทั้งสื่อทาง กว้างและทางลึก	-ผลิตสื่อ	-สื่อมวลชน -สื่อมวลชน	-นายมานพ อกัยนันท์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยนาท -นายอภิชาติ คำดี

ชื่อคอลัมน์	ชื่อเรื่อง	สาระที่น่าสนใจ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
คอลัมน์ประจำ คนหลังข่าว 23 ธ.ค. 36	ช่องเจ็จ	-การที่รัฐบาลได้ประกาศจุดยืนอย่างแน่ชัด ให้ทางมหาดไทยปราบปรามโสเภณีเด็กอย่าง จริงจัง ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็น ความปรารถนาดี และชาวบ้านได้เห็นคนที่ เป็นแอคส์ล้มตาย คนก็เริ่มกลัว จะมาขายตัวที่ กรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ เพราะตำรวจเอาจริงมาก ขึ้น เมื่อไม่มีเด็กสาวๆ ส่งเข้าไป ช่องโสเภณี ไม่มีเด็กสาวคอยบริการก็เจ็จ	-ให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนโยบาย โสเภณีเด็ก	-รัฐบาล -ตำรวจ	-นางลดาวัลย์ วงศ์ศรี- วงศ์ .สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพะเยา พรรคประชาธิปัตย์
คอลัมน์ประจำ คุณภาพสังคม 11 ก.ค. 37	จับมือช่วยสังคมป้องกัน "ตกเขียว" เปิดโลก"ซูด ลีขาว"ให้เด็กสาว	-รากเหง้าของปัญหามาจากกลุ่มคนที่ไร้ อาชีพ ไร้การศึกษา โดยเฉพาะครอบครัว ซึ่ง เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัตถุ ทำให้คนมอง เห็นผลประโยชน์มากกว่าวัฒนธรรม แม้ กระทั่งพ่อแม่ยอมขายลูก เพื่อนำเงินมาซื้อ บ้านและโทรทัศน์ จึงร่วมมือกับกระทรวงสา ธารณสุขให้ทุนการศึกษาแก่เด็กภาคเหนือ เข้าเรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี	-การแก้ไขระบบการศึกษา -เร่งพัฒนาสังคมมากกว่าการพัฒนา เศรษฐกิจ -ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครอบ ครัว	-พ่อแม่	-ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญ ไทยทวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อคอลัมน์	ชื่อเรื่อง	สาระที่นำเสนอ	วิธีแก้ไขปัญหา	ผู้ตกเป็นข่าว	แหล่งข่าว
คอลัมน์ประจำ คาราวาเทรค 11 ต.ค. 37	โครงการพัฒนาเยาวชนสตรี กำแพงกันโสภณีนีเด็ก	-นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรพะเยา ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเยา สตรีภาคเหนือ เพื่อพัฒนาจิตสำนึก พัฒนา ด้านการศึกษาและพัฒนาทางเศรษฐกิจฐานะ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสาวเข้าสู่ขบวนการค้า ประเวณี พร้อมกับมีแนวคิดว่า การแก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี โดยเพิ่มบท ลงโทษแก่แมงดา พ่อเล้า แม่เล้า นายหน้าเจ้า สำนักช่อง ถ้ายังไม่สามารถกำจัดได้ ควรลง โทษชายผู้เกี่ยวข้องด้วย	-สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กผู้หญิงที่อยู่ในวัย เสี่ยงอย่างล่อแหลม -พัฒนาด้านการศึกษา -พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เน้นในเรื่องทำนิตม อุตสาหกรรมครัวเรือน -ปรับปรุงกฎหมาย	-รัฐบาล -เด็กในระยะเสี่ยง -ผู้เกี่ยวข้อง	-นางลดาวัลย์ วงศ์ศรี- วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรพะเยา พรรค ประชาธิปัตย์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ตามสาระที่นำเสนอของเนื้อหาประเภทคอลัมน์ประจำ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของประเภทคอลัมน์ประจำจำนวน 6 คอลัมน์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกสาระประเภทคอลัมน์ประจำ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ประเด็น	ความถี่ (ครั้ง)
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	5
2. สาเหตุและปัจจัย	2
3. วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข	5
4. ผลกระทบที่ตามมา	3

เนื้อหาสาระหลักของคอลัมน์ประจำ ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปในทางสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีในการป้องกัน รวมทั้งได้พูดถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย สภาพปัญหาที่เป็นสาระในการนำเสนอในคอลัมน์ประจำ อาทิ “...นโยบายชัดเจนของ ขณกช นายกช ครึ่งนี้ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมตำรวจต้องวิ่งพล่านกันทั่วประเทศ...”, “...นำเสียดายยิ่งนักที่ตำรวจเลวบางส่วน ทำให้ตำรวจดีส่วนใหญ่เน่าเสียไปด้วย...”, “...จะต้องไม่ลืมว่า การค้าเด็กเป็นโสเภณีนี้ มีเครือข่ายกว้างขวาง มีผลประโยชน์มหาศาล...”, “...ให้เด็กสาวเหล่านั้น รู้จักถึงเล่ห์เหลี่ยมของพวกมารสังคัม...” เป็นต้น การได้อ้างอิงถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนั้น และนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการป้องกันแก้ไข เป็นลักษณะของนำเสนอในคอลัมน์ประจำ

ส่วนสาระที่ได้กล่าวถึงวิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข อาทิ “...ตำรวจดีต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น...หวั่นต้องไม่สายเสียก่อน...”, การลงมือปฏิบัติในการแก้กฎหมายอาญา, การบุกเข้าถึงพื้นที่จัดการกับเครือข่ายของนายหน้าในพื้นที่, “...นอกจากจะต้องแก้ที่ปัญหาสังคัม เศรษฐกิจและการศึกษา ยังต้องพึ่งพาสื่อทั้งทางกว้างและทางลึก...” เป็นต้น

ส่วนสาระทางด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิ “...ผลที่ตามมาจะช่วยให้โสเภณีในเมืองไทยไม่ขยับตัวเลขเกินกว่า 8 แสนคน...”, “...เมื่อช่องโสเภณีไม่มีเด็กสาวส่งเข้าไป กิจการก็เจ๊ง...”, “...ทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กสาวภาคเหนือ ไม่ต้องถูกตีตราเสมอไปว่าเป็นเพียง ดอกคำใต้...” เป็นต้น

การวิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวเนื้อหาประเภทคอลัมน์ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากข้อมูลของประเภทเนื้อหาที่เป็นคอลัมน์ประจำจำนวน 6 คอลัมน์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 13 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง

ตารางจำแนกผู้ที่ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว คอลัมน์ประจำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กลุ่ม	ผู้ที่ตกเป็นข่าว (ครั้ง)	แหล่งข่าว (ครั้ง)
1. กลุ่มรัฐบาล	3	1
2. กลุ่มข้าราชการ	2	1
3. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	-	2
4. กลุ่มนักการเมือง	-	2
5. กลุ่มนักวิชาการ	-	1
6. กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี	1	-
7. กลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยงที่จะเข้าสู่การค้าประเวณี	1	-
8. กลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง	2	-
9. กลุ่มผู้เที่ยว	1	-
10. กลุ่มเอเยนต์	1	-
11. กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี	-	-
12. กลุ่มศาสนา	-	-
13. กลุ่มสื่อมวลชน	2	
รวม	13	7

จากจำนวนของคอลัมน์ประจำ 6 คอลัมน์ ผู้ที่เป็นแหล่งข่าวจะเป็นนักการเมืองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำงานและผลักดันให้เกิดผลงานขึ้น ได้แก่ นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นนักการเมืองที่เป็นแหล่งข่าวในขณะนั้นทางคอลัมน์ประจำมากที่สุด และยังมีข้อมูลอีกบางส่วนที่มาจากองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางคอลัมน์ประจำเวทีความคิด เรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจกับโสเภณีเด็กไทย โดยนายวัลลภ ดังคณาภิรักษ์ (ครุฑยุย) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มีเนื้อหาวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนยังคงมีผลประโยชน์กับธุรกิจการค้าประเวณีเด็กนี้ นอกนั้นยังมีนักวิชาการบางท่าน อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ที่ได้แสดงความคิดเห็นในการช่วยกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก เป็นต้น

สำหรับผู้ตกเป็นชาวนั้น เป็นกลุ่มของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุเพราะสาระของคอลัมน์ประจำ เป็นข้อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์ หรือการประชุมเชิงวิชาการที่มีข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ไข หรือมาจากการระดมความคิดในหลายทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ประจำคุณภาพชีวิต เรื่องรณรงค์แก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก เปลี่ยนกลยุทธ์ใช้แนวทางใหม่ ได้รวบรวมนานาทัศนะเกี่ยวกับปัญหาโสเภณีเด็ก ที่มาจากการประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์จังหวัดทั่วประเทศ

จากการศึกษาวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็ก ที่ได้เลือกศึกษาโดยแยกประเภทของเนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้แก่ ข่าว บทรายงาน สก๊อบบทบรรณาธิการ บทความและคอลัมน์ประจำจำนวน 47 ชิ้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้คือ

รูปแบบการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ให้น้ำหนักข่าวเน้นไปที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรื่องของการล่วงละเมิดเด็กสาวมาค้าประเวณี การนำเด็กสาวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำการค้าประเวณี รวมไปถึงการฆ่าตัวตายของเด็กสาวบนสถานีตำรวจที่หนีออกมาจากช่อง การให้น้ำหนักข่าวรองลงมาได้แก่ วิธีป้องกันและแนวทางแก้ไข โดยเน้นถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และการขยายการศึกษาออก พร้อมกับมีการให้ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพ อันได้รองลงมาได้แก่ สาเหตุและปัจจัย เน้นเสนอในเรื่องความยากจน ค่านิยมที่เบี่ยงเบน ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และความล้าสมัยของกฎหมายที่ไม่ทันต่อสภาพเหตุการณ์ของปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และสุดท้ายคือ ผลกระทบที่ตามมา เน้นในเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าประเทศไทยมีโสเภณีเด็กเป็นจำนวนมาก และเด็กสาวที่ค้าประเวณีมองเห็นว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ไม่ผิด

ผู้ตกเป็นข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากกลุ่มผู้ตกเป็นข่าวทั้ง 13 กลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย ผู้ตกเป็นข่าวมากที่สุดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือ กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ กลุ่มที่รองลงมาได้แก่ กลุ่มเด็กที่ค้าประเวณี และอันดับที่สามได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการค้าประเวณี ส่วนผู้ตกเป็นข่าวน้อยที่สุดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือ กลุ่มศาสนาและกลุ่มนักการเมือง ซึ่งกลุ่มนักการเมืองนั้น เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลและบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็ก อีกทั้งนักข่าวบางคนยังถูกคุกคามจากอิทธิพลมืดของนักการเมืองบางคนอีกด้วย (สุชิน ดิยะวัฒน์,

สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2538) กลับเป็นผู้ตกเป็นข่าวน้อยที่สุด สำหรับกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนนั้น ไม่ได้ตกเป็นข่าวเลย

แหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากแหล่งข่าวทั้งหมด 13 กลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย แหล่งข่าวที่เป็นผู้ให้ข่าวมากที่สุดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้แก่ กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กรม-ประชาสงเคราะห์ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักการเมืองและกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนแหล่งข่าวที่ให้ข่าวน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็ก และกลุ่มศาสนา สำหรับกลุ่มเด็กที่อยู่ในระยะเสี่ยง กลุ่มผู้เที่ยว และกลุ่มเอเยนต์ เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวเลย

การศึกษาวិเคราะห์ประเภทของเนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดังกล่าว จะนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปในบทที่ 9



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย